

KHAI MẠC LỄ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

và cách mạng cho cán bộ và nhân dân, đồng thời là dịp quảng bá về lễ hội, đưa lễ hội trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của các tướng sĩ trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Sáng ngày 9/10 (11/9 âm lịch), UBND xã Vũ Tây (Kiến Xương) tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đình Lại Trì năm 2019. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tới dự.

Đình làng Lại Trì thờ Không Lộ Thiên Sư, người có công dâng kế tri thủy, quai đê, chữa bệnh cho vua nên được vua phong cho làm Quốc sư. Đình làng Lại Trì được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2011. Lễ hội truyền thống đình Lại Trì tổ chức trong 3 ngày (9 - 11/10, tức 11 - 13/9 âm lịch). Trong lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như: lễ dâng hương, rước kiệu, tế lễ, bơi chải, trong đó nổi bật nhất là lễ rước kiệu và thi bơi chải. Phần thi bơi chải năm nay có sự tham gia của 4 đội, đại diện cho các thôn: Bạch Đằng, Đổng Đa, Lam Sơn, Mê Linh. Các đội thi trên đoạn sông dài khoảng 1,8km và thi trong 3 ngày tổ chức lễ hội.

Lễ hội truyền thống đình Lại Trì được tổ chức hàng năm nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, giúp nhân dân địa phương, du khách thập phương hiểu sâu sắc hơn về mảnh đất, con người Lại Trì xưa, Vũ Tây ngày nay.

GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

nhiều bài viết, tác phẩm, chuyên đề chuyên sâu về các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương tại Thái Bình thường xuyên phân ánh các hoạt động điển hình trong tỉnh với nội dung thông tin đa dạng, phong phú. Từ sự phản ánh của các cơ quan báo chí về một số vấn đề còn tồn tại, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã vào cuộc xử lý. Cũng trong quý III, công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp. Chủ trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tuyên truyền, phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; chủ trọng tuyên truyền việc triển khai đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau". Tích cực tham gia các cuộc thi, các giải báo chí do trung ương và tỉnh tổ chức...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin một số nội dung mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao đổi các nội dung liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ trên các nội dung: tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (từ năm 2011 đến năm 2016); quản lý, sử dụng đất đai (từ năm 2006 đến năm 2016), từ đó có hướng tuyên truyền chính xác, tránh tình trạng giật tít, câu view gây hiểu nhầm như thời gian qua.

ĐÃ THU HOẠCH ĐƯỢC...

(Tiếp theo trang 1)

Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 9/10, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 33.000ha lúa mùa, bằng 42% diện tích. Trong đó, huyện Hưng Hà có bản thu hoạch xong, các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư thu hoạch được trên 50% diện tích.

Những ngày qua, thời tiết có mưa to đã làm cho một số diện tích lúa đang thời kỳ chín rộ bị đổ. Các địa phương cần khẩn trương khơi thông dòng chảy, tháo kiệt nước trong ruộng tránh để lúa bị ngập lâu, nảy mầm. Tiến hành bước dựng đống với diện tích lúa còn xanh; tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch diện tích lúa chín có thể thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đồng thời tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm.

NGÂN HUYNH

Thi tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

Chiều ngày 9/10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) và Hội Nông dân huyện Tiên Hải tổ chức cuộc thi tìm hiểu văn bản pháp luật, kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cuộc thi thu hút hơn 100 đại biểu là hội viên nông dân của 3 xã Đông Trà, Nam Trung và Tây Giang (Tiên Hải) tham gia. Các đội thi tranh tài ở 2 nội dung: thi trả lời câu hỏi và thi trải nghiệm. Nội dung các câu hỏi liên quan đến các văn bản pháp luật, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi và chế biến lương thực, thực phẩm.

Thông qua cuộc thi giúp hội viên nông dân trên địa bàn huyện Tiên Hải nâng cao hiểu biết, nắm chắc các kiến thức pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tham gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất sạch và lựa chọn những sản phẩm sạch trong tiêu dùng.

TIẾN ĐẠT

**TIÊN HẢI
Phấn đấu gieo trồng 3.800ha cây vụ đông**

Vụ đông năm nay, huyện Tiên Hải phấn đấu gieo trồng 3.800ha, trong đó ngô 250ha, khoai tây 600ha, khoai lang 550ha, bí 400ha, rau các loại 1.720ha...

Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện Tiên Hải huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nông dân sản xuất vụ đông theo hướng đi sâu vào chủng loại giống cây trồng chất lượng, có bao tiêu sản phẩm. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là việc áp dụng giống mới cho năng suất, chất lượng cao vào thâm canh. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nông dân gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông. Đề nghị thành cơ sở thường xuyên tuyên truyền để nông dân nắm được chủ trương, các biện pháp kỹ thuật, thời vụ gieo trồng, bảo đảm trồng hết diện tích cây vụ đông theo kế hoạch đề ra.

MANH TRĂNG

THÀNH PHỐ

9 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,88% so với cùng kỳ

9 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Thái Bình ước đạt 13.600 tỷ đồng, bằng 68% so với kế hoạch, tăng 12,88% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước tăng 9,8%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 13,71%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,3%, kinh tế hộ cá thể tăng 9,2%.

Để có được kết quả trên, thành phố đã tổ chức thực hiện

quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về tiến độ đầu tư thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi

trường của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. Đã tổ chức thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp với số vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư vào các khu, công nghiệp lên 186 dự án, trong đó 168 dự án đã đi vào hoạt động ổn định.

MINH NGUYỆT

Thu lãi gần 256 triệu đồng từ dự án chăn nuôi gà thịt lông màu



Dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng an toàn trong chăn nuôi nông hộ" do Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Hội Chăn nuôi Việt Nam triển khai thực hiện tại Thái Bình

từ tháng 6/2019. Đến nay có 7.000 con gà giống được giao cho 10 hộ gia đình chăn nuôi tại hai xã Đông Hà (Đông Hưng), Nam Hà (Tiên Hải). Cùng với được hỗ trợ gà giống, các hộ chăn nuôi còn được hỗ trợ 30%

thức ăn và chi phí vắc-xin. Qua hơn 4 tháng, đàn gà phát triển tốt, đạt tỷ lệ nuôi sống từ 95 - 98%, trọng lượng bình quân 2,2kg. Với giá bán trung bình 60.000 đồng/kg cho doanh thu hơn 943 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, thu lãi gần 256 triệu đồng, trong đó 5 hộ dân xã Đông Hà (Đông Hưng) thu lãi hơn 97 triệu đồng, 5 hộ dân xã Nam Hà (Tiên Hải) thu lãi hơn 158 triệu đồng.

Dự án nuôi gà thịt lông màu nhằm giúp người chăn nuôi tiếp cận đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, làm giảm chi phí chăn nuôi, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Đồng thời, từng bước tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người nông dân, cải thiện đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn.

THU HOÀI

Hơn 76 tỷ đồng chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Để giúp người lao động giảm bớt khó khăn trong quá trình tìm việc làm mới, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi trả trợ cấp bảo hiểm

thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho người lao động. Thống kê trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiếp nhận 6.192 hồ sơ để nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 5.809 hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp

thất nghiệp hàng tháng và hỗ trợ học nghề cho 51 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 76,116 tỷ đồng, qua đó giúp người lao động yên tâm trong quá trình tìm việc làm mới.

40 doanh nghiệp được tập huấn về an toàn vệ sinh lao động

Trước thực tế nhiều doanh nghiệp còn thiếu kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tăng cường tổ chức các lớp huấn luyện,

tập huấn về công tác ATVSLĐ. Theo thống kê, đã có 5.010 lao động của 40 doanh nghiệp được huấn luyện về ATVSLĐ; 425 loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ của 38 doanh nghiệp được

kiểm định, khai báo sử dụng. Việc tổ chức các lớp huấn luyện, tập huấn về ATVSLĐ góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

MÊ LINH

Người dân vô tư phơi thóc dưới lòng đường

Hiện nay, tại xã Mê Linh (Đông Hưng) đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch lúa mùa. Nhiều người dân trên địa bàn xã đã vô tư mang thóc ra đường giao thông phơi, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để chấm dứt tình trạng trên, chính quyền, các ban, ngành,

đoàn thể địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; bên cạnh đó, địa phương cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Một số hình ảnh người dân Mê Linh phơi thóc dưới lòng đường, ảnh chụp sáng ngày 1/10/2019.

HÀI DƯƠNG



ĐÔNG HƯNG

1.995 đối tượng được chi trả chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

Cuối tháng 9/2019, Ban CHQS huyện Đông Hưng đã tổ chức chi trả chế độ cho 131 đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Như vậy, 4 năm qua (2015 - 2019), Ban CHQS huyện Đông Hưng đã tiếp nhận, thẩm định, báo cáo Bộ CHQS tỉnh 2.045

hồ sơ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Quận khu 3 đã xét duyệt, ra quyết định chi trả chế độ cho 1.995 người, đạt 97,5% với tổng số tiền chi trả trên 5 tỷ đồng. Toàn huyện chỉ còn 50 hồ sơ đủ điều kiện chờ Quận khu ra quyết định chi trả. Như vậy, Đông Hưng là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

TÁT ĐẠT

**HUYỆN ĐOÀN TIÊN HẢI
Trồng trên 125.000 cây xanh các loại**



Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh tại Trường THPT Đông Cơ (Tiên Hải).

Hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ Tiên Hải chung sức xây dựng nông thôn mới", 10 năm qua, Huyện đoàn Tiên Hải đã xây dựng nhiều mô hình "Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương"; tổ chức trên 4.000 buổi vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính, trụ sở làm việc, các trường học; 196 đợt vệ sinh môi trường biển, tuyên mật để biển, 121 đợt vệ sinh bãi biển, khơi thông dòng chảy với sự tham gia của trên 28.200 lượt đoàn viên thanh

niên; xây dựng 2.265 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các đầu bờ vùng; trồng trên 125.000 cây xanh các loại. Duy trì hoạt động ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện vệ sinh môi trường các khu di tích lịch sử, phát quang bụi rậm tạo tầm quan sát tại các trục đường chính. Đoàn Thanh niên các xã Đông Hoàng, Đông Minh, Nam Hưng, Nam Thịnh huy động đoàn viên thanh niên tham gia trồng, chăm sóc trên 5ha cây chắn sóng.

DỨC DÙNG